

Số 1258' - TB/TU

Hung Yên, ngày 27 tháng 8 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**Ý KIẾN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY**  
**Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ Sáu,**  
**Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)**

-----

Ngày 24/8/2018, sau khi nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII (*Tờ trình số 307-TTr/BTCTU ngày 23/8/2018*); ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến như sau:

1- Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII): Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; ngày 05/02/2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Kế hoạch số 88-KH/TU và Chương trình hành động số 24-CTr/TU để cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các Nghị quyết trên.

Qua theo dõi tiến độ kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết ở các cấp ủy, tổ chức đảng còn rất chậm, chưa đạt tiến độ theo Kế hoạch, chương trình đề ra; một số nơi có biểu hiện thiếu chủ động, không quyết liệt và trì hoãn khi triển khai thực hiện.

2- Đề đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

2.1- Các Ban Đảng tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn; các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh; các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ tập trung cao, chủ động, tích cực triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU và Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

2.2- Triển khai thực hiện ngay những nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch và Chương trình hành động yêu cầu hoàn thành trong năm 2018 (*có phụ lục kèm theo*). Một số nhiệm vụ theo lộ trình hoàn thành trong năm 2019 và những năm sau, nếu có đủ điều kiện thực hiện ngay trong năm 2018, không nhất thiết phải thực hiện ở thời gian cuối theo lộ trình.

2.3- Các cơ quan, địa phương, đơn vị:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện và báo cáo tiến độ (vào ngày 20 hằng tháng) kết quả thực hiện về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (nhiệm vụ trong kế hoạch số 88-KH/TU), về Sở Nội vụ (nhiệm vụ trong Chương trình hành động số 24-CTr/TU); Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp kết quả chung (*gồm cả báo cáo tổng hợp của Sở Nội vụ*) báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến độ và kết quả triển khai thực hiện; phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên

suốt từ nay đến hết năm 2018 và những năm sau. Kết quả thực hiện là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá cán bộ, nhất là người đứng đầu và trách nhiệm của tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời cũng là căn cứ để gọi ý kiểm điểm, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể và cá nhân của năm 2018 và những năm tiếp theo.

**2.4-** Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm đôn đốc việc thực hiện ở tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị mình phụ trách (*đơn vị trực tiếp quản lý; đơn vị do Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công phụ trách*).

**2.5-** Lộ trình thực hiện:

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị hoàn thiện Đề án để triển khai thực hiện gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ thẩm định **trước ngày 10/9/2018;**

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ thẩm định trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt **trước ngày 30/9/2018;**

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị phải hoàn thành triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2018 được nêu trong kế hoạch và chương trình của Tỉnh ủy **trước ngày 01/12/2018.**

Những đơn vị thực hiện chậm, muộn theo lịch trình nêu trên thì người đứng đầu phải có báo cáo giải trình rõ lý do và có giải pháp tiếp tục đẩy nhanh thực hiện, phải cam kết thời gian hoàn thành (báo cáo gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ); Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp chung báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

**2.6-** Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoặc chủ động tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị.

**2.7 -** Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tham mưu bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII.

**3-** Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan thường xuyên đôn đốc, tổng hợp kết quả, tiến độ thực hiện báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các Ban Đảng tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn; các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh; các huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện Thông báo này.

Nơi nhận:

- TT HĐND, UBND tỉnh,
- Các Ban Đảng tỉnh, Ban CSĐ, Đảng đoàn,
- Sở, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh,
- BTV huyện ủy Thành ủy, ĐUTTTU,
- Các đ/c Tỉnh ủy viên,
- BTC Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Sở Nội vụ,
- LĐVP;
- PTH- ĐN,
- Lưu VPTU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**



**Đỗ Xuân Tuyên**

**PHỤ LỤC**  
**DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018**  
*(Kèm theo Báo cáo số.1528-TB/TU ngày.27/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)*

Stt	Nội dung nhiệm vụ; cơ quan đơn vị thực hiện	Cơ quan/Thời gian hoàn thành đề án (phương án, kế hoạch,...)	Thời gian báo cáo cơ quan có thẩm quyền	Thời gian cơ quan có thẩm quyền phê duyệt	Thời gian tổ chức thực hiện	Ghi chú (Tình hình và kết quả thực hiện)
<b>I</b>	<b>Nhiệm vụ theo Kế hoạch số 88-KH/TU</b>					
1	Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đảng đoàn tổ chức chính trị - xã hội ở tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn. Lãnh đạo, chỉ đạo rà soát cắt giảm số ban, phòng và tương đương có chức năng, nhiệm vụ trùng lắp, chồng chéo, cơ quan Mặt trận Tổ quốc và mỗi cơ quan tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh giảm được ít nhất 01 phòng, ban so với quy định; sắp xếp, tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả hoặc không cần thiết <b>(Theo Phụ lục số 1 của Kế hoạch)</b> .	Các cơ quan, đơn vị (14 cơ quan) xây dựng đề án. Xong trong 6/2018	Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp. Xong trước 31/8/2018	Ban TVTU phê duyệt đề án. Xong trước 15/9/2018	Cơ quan đơn vị. Hoàn thành trong tháng 11/2018	Đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh, Cựu CB tỉnh chưa gửi đề án về Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
2	(1)- Rà soát, sắp xếp, giảm số lượng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của các sở, ban, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, sở Thông tin - Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn <b>(Theo Phụ lục số 3 của Kế hoạch)</b> .	Các cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án. Xong trong tháng 6/2018	Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2018	UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 11/2018	Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện trong tháng 12/2018	Đến nay: Sở Lao động TB và xã hội; Sở NN và Phát triển NT; Giáo dục và ĐT chưa gửi đề án về Sở nội vụ.
3	Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo rà soát các trường hợp hợp đồng lao động khối chính quyền; có giải pháp cơ bản chấm dứt tình trạng hợp đồng lao động ở vị trí việc làm công chức không đúng quy định trong các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện	Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch và giải pháp trong tháng 6/2018			Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện từ tháng 10/2018	

Stt	Nội dung nhiệm vụ; cơ quan đơn vị thực hiện	Cơ quan/Thời gian hoàn thành đề án (phương án, kế hoạch,...)	Thời gian báo cáo cơ quan có thẩm quyền	Thời gian cơ quan có thẩm quyền phê duyệt	Thời gian tổ chức thực hiện	Ghi chú (Tình hình và kết quả thực hiện)
4	Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng Đề án giải quyết hợp đồng lao động không đúng quy định ở vị trí việc làm viên chức - xây dựng thành Đề án riêng (hoàn thành Đề án chậm nhất trong tháng 9/2018)	Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch và giải pháp trong tháng 5/2018	Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2018	UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 9/2018; UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 10/2018	Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh tổ chức thực hiện trong tháng 11/2018	Đến nay, UBND thành phố Hưng Yên đã gửi Kế hoạch và Giải pháp về Sở Nội vụ; các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh chưa gửi Sở Nội vụ Kế hoạch và giải pháp trên về Sở Nội vụ để thẩm định
5	Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các chi cục trực thuộc sở, ngành theo hướng giảm số lượng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ hiện có, đảm bảo cơ cấu tổ chức của các chi cục có 02 phòng chuyên môn, nghiệp vụ (trường hợp đặc biệt, đơn vị được giao nhiều nhiệm vụ thì UBND tỉnh xem xét cụ thể, bảo đảm có không quá 03 phòng chuyên môn, nghiệp vụ). (Theo Phụ lục số 4 của Kế hoạch). 05 sở: Lao động- TB& XH; Tài nguyên& Môi trường; Y tế; Khoa học& Công nghệ; Công Thương.	Các cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án trong tháng 6/2018	Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2018	UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 11/2018	Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện trong tháng 12/2018	Đến nay, Sở Lao động-TB& XH; Tài nguyên& Môi trường; Khoa học& Công nghệ chưa gửi đề án về Sở nội vụ.
6	Thực hiện hợp nhất Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.	Văn phòng UBND tỉnh xây dựng Đề án trong 6/2018	Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trong tháng 9/2018	Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Đảng Đoàn HĐND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 10/2018	Văn phòng HĐND, UBND tỉnh tổ chức thực hiện trong tháng 12/2018	Đến nay, Văn phòng UBND tỉnh chưa gửi Đề án về Sở Nội vụ để thẩm định

Stt	Nội dung nhiệm vụ; cơ quan đơn vị thực hiện	Cơ quan/Thời gian hoàn thành đề án (phương án, kế hoạch,...)	Thời gian báo cáo cơ quan có thẩm quyền	Thời gian cơ quan có thẩm quyền phê duyệt	Thời gian tổ chức thực hiện	Ghi chú (Tình hình và kết quả thực hiện)
7	Thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh theo hướng chuyển giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y, bác sỹ về Bệnh viện Đa khoa tỉnh; sắp xếp, bố trí và thực hiện chế độ chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ, nhưng không làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc diện quản lý.	Ban Tổ chức TUXây dựng đề án. Xong trong 8/2018		Ban TVTU phê duyệt đề án. Xong trước 15/9/2018	Cơ quan đơn vị. Hoàn thành trong tháng 11/2018	
8	Tổ chức thi tuyển công chức khối Đảng, đoàn thể theo quy định	Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch. Xong trong 10/2018		Ban TVTU phê duyệt đề án. Xong trước 20/11/2018	Cơ quan, đơn vị. Xong trong 12/2018	
9	Tổ chức lại Văn phòng các ban Đảng tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy để phục vụ chung cho hoạt động của Tỉnh ủy và các ban Đảng tỉnh (Các ban Đảng tỉnh phối hợp).	Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng Đề án; đã dự thảo xong trong 6/2018	Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thẩm định. Xong trước 31/8/2018	Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt trước 15/9/2018	Văn phòng Tỉnh ủy, các ban đảng của Tỉnh ủy thực hiện. Xong trước 30/9/2018	
10	Thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, thành ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố	Các huyện ủy, thành ủy xây dựng kế hoạch. Xong trong tháng 8/2018	Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (Qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy). Xong trước 15/9/2018		Các huyện, thành phố thực hiện. Xong trong năm 2018	Văn Giang, Khoái Châu và Phù Cừ đã thực hiện
11	Thực hiện Trưởng Ban Dân vận huyện ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam đối với 04 huyện: Văn Giang, Văn Lâm, Khoái Châu và Kim Động.	Các huyện xây dựng kế hoạch. Xong trong 8/2018	Báo cáo Thường trực Tỉnh ủy (Qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy). Xong trước 15/9/2018		Các huyện, thành phố thực hiện. Xong trong năm 2018	

Stt	Nội dung nhiệm vụ; cơ quan đơn vị thực hiện	Cơ quan/Thời gian hoàn thành đề án (phương án, kế hoạch,...)	Thời gian báo cáo cơ quan có thẩm quyền	Thời gian cơ quan có thẩm quyền phê duyệt	Thời gian tổ chức thực hiện	Ghi chú (Tình hình và kết quả thực hiện)
12	Trên cơ sở quy định khung của Trung ương, chỉ đạo của tỉnh tiến hành sắp xếp các cơ quan chuyên môn của UBND cấp huyện. Thực hiện nghiêm quy định về số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện	Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch trong tháng 6/2018	Sở Nội vụ thẩm định báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2018	UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo trong tháng 10/2018	Các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện từ tháng 11/2018	
13	Tiếp tục thực hiện bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện	Các huyện ủy, thành ủy xây dựng kế hoạch.	Báo cáo Ban Thường vụ TU (qua ban TCTU)		Các huyện, thành phố thực hiện. Xong trong năm 2018	
14	Xây dựng đề án và tổ chức thực hiện sáp nhập các thôn, khu dân cư không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định	UBND huyện, thành phố xây dựng Đề án trong tháng 8/2018	Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2018	UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 10/2018	UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện từ tháng 01/2019	
15	Xây dựng Đề án thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố	Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng đề án. Xong trong 11/2018	Báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xong trước 15/12/2018	Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ban hành đề án. Xong trước 31/12/2018	Các huyện ủy, thành ủy triển khai thực hiện. Xong trong năm 2019	
16	Bố trí, sắp xếp chi hội trưởng chi hội chữ thập đỏ kiêm chi hội trưởng chi hội người cao tuổi ở thôn, khu phố (thực hiện cơ bản trong năm 2018, chậm nhất đến tháng 6/2019).	UBND huyện, thành phố xây dựng Đề án trong tháng 6/2018	Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2018	UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 11/2018	UBND huyện, thành phố triển khai thực hiện từ tháng 01/2019	Đến nay, UBND Thành phố Hưng Yên đã gửi Đề án về Sở Nội vụ; 09 huyện chưa gửi Đề án về Sở Nội vụ để thẩm định

Stt	Nội dung nhiệm vụ; cơ quan đơn vị thực hiện	Cơ quan/Thời gian hoàn thành đề án (phương án, kế hoạch,...)	Thời gian báo cáo cơ quan có thẩm quyền	Thời gian cơ quan có thẩm quyền phê duyệt	Thời gian tổ chức thực hiện	Ghi chú (Tình hình và kết quả thực hiện)
17	Tiếp tục thực hiện mô hình Bí thư cấp uỷ cơ bản đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp huyện, cấp xã (thực hiện từ năm 2018).	Các huyện uỷ, thành uỷ xây dựng kế hoạch thực hiện.	Các huyện uỷ, thành uỷ báo cáo kế hoạch thực hiện về Ban TVTU (qua Ban TCTU)			
<b>II</b>	<b>Nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 24-CTr/TU</b>					
18	Thực hiện rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của từng Trung tâm Y tế cấp huyện theo hướng tinh gọn, giảm mạnh về đầu mối, bỏ cấp trung gian, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học tiên tiến, tăng cường hiệu quả hoạt động, khả năng tự chủ về tài chính, phù hợp với nhu cầu công tác của từng Trung tâm, từng địa phương; thực hiện giảm số lượng các phòng chức năng, các khoa chuyên môn của các Trung tâm Y tế cấp huyện so với năm 2015.	Sở Y tế xây dựng Đề án trong tháng 9/2018	Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 10/2018	UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và ban hành Quyết định trong tháng 11/2018	Sở Y tế tổ chức thực hiện trong tháng 12/2018	
19	Rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong của từng đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm mạnh về đầu mối, bỏ cấp trung gian, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học tiên tiến, tăng cường hiệu quả hoạt động, khả năng tự chủ về tài chính theo hướng giảm các phòng chuyên môn, nghiệp vụ hiện có của các đơn vị sự nghiệp, cụ thể: + Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giảm 01 phòng. + Cơ sở Điều trị nghiện ma túy trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giảm 01 phòng. + Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại giảm 01 phòng.	Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động- Thương binh và xã hội; Công Thương xây dựng Đề án trong 6/2018	Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2018	UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 10/2018	Các cơ quan đơn vị thực hiện trong tháng 11/2018	Đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; chưa gửi Đề án về Sở Nội vụ để thẩm định

Stt	Nội dung nhiệm vụ; cơ quan đơn vị thực hiện	Cơ quan/Thời gian hoàn thành đề án (phương án, kế hoạch,...)	Thời gian báo cáo cơ quan có thẩm quyền	Thời gian cơ quan có thẩm quyền phê duyệt	Thời gian tổ chức thực hiện	Ghi chú (Tình hình và kết quả thực hiện)
20	Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại, thành lập mới các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện theo quy định của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và các quy định của pháp luật có liên quan. Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện là các đơn vị sự nghiệp công lập đặc thù, hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định hiện hành của pháp luật quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cấp huyện được giao thêm chức năng, nhiệm vụ về giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất và nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, nhằm thu gọn đầu mối, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 19-NQ/TW.	UBND cấp huyện ban hành Quyết định thành lập, tổ chức lại các Ban Quản lý dự án đầu tư cấp xây dựng cấp huyện trong tháng 8/2018; tổ chức thực hiện trong tháng 9/2018				06 huyện, thành phố: Thành phố Hưng Yên, Ân Thi, Khoái Châu, Mỹ Hào, Văn Giang, Phù Cừ đã ban hành Quyết định; 04 huyện: Tiên Lữ, Kim Động, Yên Mỹ, Văn Lâm chưa ban hành Quyết định
21	Chuyển Trung tâm Hội nghị tỉnh trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sang cơ chế tự chủ về tài chính, tự bảo đảm chi thường xuyên theo quy định hiện hành của pháp luật quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Phương án trong tháng 6/2018	Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 9/2018	UBND tỉnh phê duyệt Phương án trong tháng 10/2018	Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện trong tháng 11/2018	Đến nay, Văn phòng UBND tỉnh chưa gửi Phương án về Sở Nội vụ để thẩm định



Stt	Nội dung nhiệm vụ; cơ quan đơn vị thực hiện	Cơ quan/Thời gian hoàn thành đề án (phương án, kế hoạch,...)	Thời gian báo cáo cơ quan có thẩm quyền	Thời gian cơ quan có thẩm quyền phê duyệt	Thời gian tổ chức thực hiện	Ghi chú (Tình hình và kết quả thực hiện)
22	Sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (mỗi huyện, thành phố thực hiện sáp nhập 01 trường tiểu học với trường trung học cơ sở).	UBND huyện, thành phố xây dựng Đề án trong tháng 7/2018; ban hành Quyết định trong tháng 8/2018; tổ chức thực hiện trong tháng 9 năm 2018				Đến nay, huyện Khoái Châu, Tiên Lữ đã hoàn thành; Huyện Yên Mỹ đã ban hành Đề án; 07 huyện, thành phố còn lại đang xây dựng Đề án
23	Sáp nhập Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật và Du lịch Hưng Yên trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên thành Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên	Sở Giáo dục và Đào tạo chủ, trì phối hợp với Sở Văn hóa thể thao và du lịch xây dựng Đề án xong trước ngày 15/8/2018	Sở Nội vụ thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 31/ 8/2018	UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 9/2018	Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên tổ chức thực hiện sau khi được Bộ, Ngành Trung ương ban hành Quyết định sáp nhập	

**Ghi chú:**

- 1- Đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị sau khi xây dựng xong đề án, báo cáo ngay cơ quan thẩm định đề án.
- 2- Các cơ quan thẩm định, tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền đúng thời gian quy định.
- 3- Các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng lịch trên. Định kỳ ngày 20 hằng tháng báo cáo về Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Nội dung thực hiện kế hoạch số 88-KH/TU), về Sở Nội vụ (Tiến độ thực hiện theo Chương trình hành động số 24-CTr/TU). Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp Sở Nội vụ tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.